

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๑๑๘



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อถือปฏิบัติ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๑๑๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และให้มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด เป็นคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด

๒. การขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปฏิบัติได้ทั้งก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และภายหลังจากที่หน่วยงานได้รับงบประมาณแล้ว ประเด็นแรก ก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เป็นการพิจารณาตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ และบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในจังหวัด ซึ่งต้องดูความเหมาะสม ความซ้ำซ้อน หรือมีการใช้ร่วมกันในอุปกรณ์บางส่วน และประเด็นที่สอง คือ เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณแล้ว หน่วยงานอาจพิจารณาว่าควรมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลงราคา เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาที่เปลี่ยนแปลง

๓. การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เป็นการพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น แต่หน่วยงานต้องนำเสนอภาพรวมทั้งโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกาะสมุย วงเงินรวมทั้งโครงการ จำนวน ๑๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท แต่ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ดังนั้นโครงการนี้จึงจัดเป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แสดงคุณลักษณะพื้นฐานพร้อมราคาจัดหายกเป็นรายอุปกรณ์ หากตรงตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกณฑ์ฯ ของกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้เกณฑ์ราคากลาง กรณีไม่มีเกณฑ์ฯ หรือไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ ให้เปรียบเทียบราคาจำนวน ๓ ผลิตภัณฑ์ (หรือ ๓ บริษัท กรณีที่ระบุผลิตภัณฑ์) สำหรับส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นให้แสดงเฉพาะชื่ออุปกรณ์ ราคาจัดหาและจำนวน (ถ้ามี) โดยไม่ต้องแสดงคุณลักษณะพื้นฐานและราคากลาง

/ ๔. โครงการ ...

๔. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท (พิจารณาเฉพาะวงเงินของส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ จังหวัด ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโดยไม่ต้องรอผ่านคณะกรรมการฯ จังหวัด แล้วจัดทำสรุปแจ้งคณะกรรมการฯ จังหวัดเพื่อทราบเมื่อมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จังหวัดครั้งต่อไป

๕. การแยกประเภทว่ารายการใดเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการใดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาจากลักษณะสิ่งของและสภาพการใช้งานประกอบกัน โดยหากเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ให้จัดเป็นวัสดุโดยไม่ต้องพิจารณาราคา เช่น ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ เป็นต้น หากเป็นสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรเช่นเดียวกับครุภัณฑ์ ให้ถือเกณฑ์ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดในกรณีที่ต้องใช้ประกอบกันเป็นชุด หากมีราคาไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท จัดเป็นวัสดุ แต่หากมีราคาเกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นครุภัณฑ์ เช่น แรม (RAM) การ์ดจอ (Display Card) โมเด็ม (Modem) เป็นต้น

สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บังคับใช้ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) จำนวน ๕๕ รายการ จัดเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องพิจารณาเกณฑ์ราคา ๕,๐๐๐ บาท เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) สแกนเนอร์ (Scanner) จอภาพแบบ LCD (LCD Monitor) เป็นต้น

๖. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้อ้างอิงนั้น เดิมมีจำนวน ๕๑ รายการ ขณะนี้มีการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ Log File อีก ๔ แบบ จึงทำให้หมายเลขที่ใช้ในการอ้างอิงเปลี่ยนไป โดยขอให้ยึดถือตามของใหม่ คือ จำนวน ๕๕ รายการ

ในการนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) หัวข้อ “ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย” หัวข้อย่อย “แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ” สำหรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (www.mict.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๗๗๙ (มท. ๕๑๑๐๑)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗ (มท. ๕๑๕๕๓)

สรุปผลโครงการประชุมสัมมนา
หลักเกณฑ์แนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

ลำดับที่	ข้อคิดเห็น / ข้อซักถาม	ข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ	หมายเหตุ
๑.	ถ้ากระทรวงอื่นตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัด เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทย จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระดับจังหวัด	เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด	
๒.	กระทรวงมหาดไทยไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้พิจารณาแนวทางแก้ไข	
๓.	การขอความเห็นชอบเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นขั้นตอนก่อนการตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ แต่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตั้งงบประมาณไว้ขอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ดังนั้น การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จึงอาจได้รับผลกระทบในการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว	กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือชักซ้อมแนวทางการพิจารณาให้จังหวัด	จังหวัดขอให้เริ่มใช้กับงบประมาณปี ๒๕๕๖ เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณไว้ถึงปี ๒๕๕๕ แล้ว
๔.	การกำหนดให้คณะกรรมการฯ จังหวัดพิจารณาโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท นั้น ให้พิจารณาจากวงเงินรวมทั้งโครงการ หรือเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือชักซ้อมแนวทางการพิจารณาให้จังหวัด - พิจารณาเฉพาะวงเงินของส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
๕.	คณะกรรมการฯ จังหวัด จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีโครงการเป็นจำนวนมาก	ขึ้นกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ จังหวัด	
๖.	คณะกรรมการฯ จังหวัด กำหนดให้ใช้มติเวียนแทนการนัดประชุมในกรณีที่เป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือของกระทรวงมหาดไทย	ขึ้นกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ จังหวัด	

ลำดับที่	ข้อคิดเห็น / ข้อซักถาม	ข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขาฯ	หมายเหตุ
๗.	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาทของจังหวัด นั้น หากรอผ่านคณะกรรมการฯ จังหวัด เพื่อก่อนกรอก่อนส่งเข้าคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ล่าช้า	ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา โดยไม่ต้องรอผ่านคณะกรรมการฯ จังหวัด แล้วจัดทำสรุปแจ้งคณะกรรมการฯ จังหวัดเพื่อทราบ เมื่อมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จังหวัดครั้งต่อไป	
๘.	ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ (เบี้ยประชุม, ค่าอาหารว่าง ฯลฯ)	สอบถามกองคลัง สป.มท. - การมอบอำนาจของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด นั้น เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมได้หรือไม่	
๙.	งบประมาณที่หน่วยงานในระดับจังหวัดได้รับจัดสรร โดยเฉพาะงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) เป็นงบประมาณตามแนวทางและความเห็นชอบของ ก.น.จ. และเมื่อนำมาดำเนินการขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของทุกโครงการที่กำหนดไว้จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การจะต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีความชัดเจน จึงอาจได้รับผลกระทบในการปฏิบัติ	สอบถามสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. - งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่น หากเป็นของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะต้องนำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด	

ลำดับที่	ข้อคิดเห็น / ข้อซักถาม	ข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ	หมายเหตุ
๑๐.	การซื้อประกันเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า สามารถดำเนินการได้หรือไม่	สอบถามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ขอทราบแนวทางปฏิบัติ	
๑๑.	ไม่มีความชัดเจนในการแยกประเภทว่ารายการใดเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการใดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์	กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือชักซ้อมแนวทางการพิจารณาให้จังหวัด	
๑๒.	เดิมราคาที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้อ้างอิงมีจำนวน ๕๑ รายการ ขณะนี้มีจำนวน ๕๕ รายการ โดยเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ Log File อีก ๔ แบบ จึงทำให้หมายเลขที่ใช้ในการอ้างอิงเปลี่ยนไป	เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓	